

# งานเดี่ยวเพื่ออุตสาหกรรมเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซ

## Last Mile ASEAN



บริษัท มันทซ์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อการจัดงาน Last Mile ASEAN หรือ LMA งานประชุม สัมมนาและงานแสดงสินค้าด้านการขนส่งเดลิเวอรี่เพื่ออีคอมเมิร์ซ ครั้งที่ 2 เวทีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และต่อยอด ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ การขนส่งโลจิสติกส์ เดลิเวอรี่ ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการไปรษณีย์และพัสดุ รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีกำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Nile 1-4 ไบเทค บางนา โดยในการจัดงานครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการเข้าร่วมเป็นอีเว้นท์ พาร์ทเนอร์ และมีบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน ฯ

ในการจัดงาน Last Mile ASEAN 2018 ได้มีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมกว่า 40 ท่านมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับฟูลฟิลเมนต์ อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็น คุณอเล็กซ์ อึ้ง, ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ, บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, คุณเซดี รามาดาน, ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร, Yangon Door2Door, คุณแอนเดร ปีเยอเกอร์, ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านอีคอมเมิร์ซและ Omni-channel, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), คุณณัฐเศรษฐ์ ศิรินันท์ธนานนท์, ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ซีแมนทิด ทซ์ จำกัด, คุณวิศิษฐ์ วัฒนานุกุล, กรรมการ, มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย, ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัศตรา, ผู้อำนวยการสถาบันขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณชัยชนะ มิตรพันธ์, รองผู้อำนวยการสำนักงาน, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)คุณหลัว ซอง ฮง, กรรมการผู้จัดการทั่วไป, บริษัท เอสซีซีอ็อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด, คุณอมิตาบ สิงห์, ผู้จัดการโครงการ, สหภาพไปรษณีย์เอเชียและแปซิฟิก, คุณโรฮานน่า อาเบยาลัตเน่, อธิบดีกรมไปรษณีย์ประเทศศรีลังกา, คุณบาวานี ฉานกา มิชรา, หัวหน้าฝ่ายการดำเนินงาน, ฟูดแพนด้า ไทยแลนด์, คุณเอียน กัซทริช, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีกและการจัดการลูกค้า, strawberry5, คุณเจน เหว่ย ลี, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, avavaz.com Sdn Bhd, คุณมินส์ บูอิ, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ด้านอีคอมเมิร์ซ, EcomEye.com และคุณโจเซฟ หยวน, ประธานคณะกรรมการ, สมาคมอีคอมเมิร์ซประเทศฮ่องกง โดยมีเป้าหมายของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุม สัมมนามากกว่า 400 ท่านจากอุตสาหกรรมฯ ที่เกี่ยวข้อง และมีเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 21 ราย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัท เคอร์รี่ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท อินเตอร์ โรล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพอเนียร์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์เทล จำกัด โดยประเทศที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งประเทศไทย พม่า สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และลาว

โดยหัวข้องานประชุมสัมมนาในตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงานฯ จะเกี่ยวข้องกับ การขนส่งเดลิเวอรี่และการขนส่ง โลจิสติกส์ในเอเชีย, ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในเอเชียแปซิฟิก, ปัจจัยสำคัญของการขนส่งเดลิเวอรี่กับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น, การทำธุรกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์, นวัตกรรมไปรษณีย์ : ความท้าทาย แนวโน้มล่าสุดและเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ และอีกมากมายหลายหัวข้อที่สามารถนำไปใช้กับแผนงานของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาสามารถติดต่อคุณสมภารณ์ (คุณเพ็ญต) ได้ที่เบอร์ 064-207-0438 หรืออีเมล [samaporn@manchcommunications.com](mailto:samaporn@manchcommunications.com) เว็บไซต์ [www.LastMileASEAN.com](http://www.LastMileASEAN.com) และสามารถติดตามข่าวสารของการจัดงานได้ที่ [@manchexhibitionsth](https://www.instagram.com/manchexhibitionsth)